



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 27 เมษายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. แบงก์รัฐแห่หันดอกเบี้ย0.25%	ไทยโพสต์
2. พืชแล้งราชบุรีผลไม่หายยกสวน โคราซสั่งงดจ่ายประปานอกเขต	มติชน
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา ครบเครื่องเรื่องยาง คว่ำรางวัล สหกรณ์...	มติชน
4. พณ.เร่ง2มาตรการอุ้มผู้เลี้ยงหมู-ไก่ไข่	มติชน
5. เร่งจัดธงฟ้าแก้ผักแพง/ฟาร์มหมู-ไข่อ่วม	ไทยโพสต์
6. พาณิชย์ดันส่งออก เน้นเจาะตลาดจีนรายมณฑล	แนวหน้า
7. คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ร้อนจัด	ไทยรัฐ
8. ร้อนหนักคนเลี้ยงหมู-ไก่เจ็ง	เดลินิวส์
9. แบงก์กรุงเทพนำร่องลดดอกเบี้ย	ไทยรัฐ
10. แบงก์รัฐ-พาณิชย์ลุยช่วย แห่ลดดอกเบี้ย0.25%	มติชน

\*\*\*\*\*

# แบงก์รัฐแห่กันลดดอกเบี้ย0.25%

กรุงเทพฯ ● “สมาคมแบงก์รัฐ” กลัวตกเทรนด์ เด็งรับนโยบายเศรษฐกิจ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% นาน 6 เดือน “จุฬพันธ์” บอกไม่ได้แทรกแซงการทำงานของใคร แต่ขอแบงก์ชาติไม่ได้มีความอิสระต่อประชาชนต่อความรับผิดชอบในเรื่องความเดือดร้อน

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 นายวิทย์ รัตนากกร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายช่วยเหลือบรรเทาภาระของลูกค้าย่อยและกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2567 ที่ประชุมมีมติร่วมกันปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เพื่อช่วยเหลือลูกค้าย่อยและกลุ่มเปราะบางตามนโยบายรัฐบาลเป็นเวลา 6 เดือน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2567

นายรัชฎ์ วรวิจิตรโกศล กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือเรียกขานแบงก์เผยว่า ธนาคารประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate 0.25% ต่อปี จาก 6.60% เหลือ 6.35% ต่อปี นับเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าย่อยขั้นดีที่ต่ำที่สุดในระบบ เป็นเวลา 6 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.2567

นายภมรพล วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส.ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้าย่อยขั้นดี (MRR) 0.25% ต่อปี จากเดิม 6.795% ต่อปี ลดลงเหลือ 6.545% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2567 เป็นต้นไป เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าย่อย 1.8 ล้านบัญชี นอกจากนี้ ธอส.ยังพร้อมสนับสนุนการออมภาคประชาชนด้วยการเพิ่มทางเลือกในการออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนสูง จึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากออม

ทรัพย์เก็บออม เพียงเปิดบัญชีเงินฝากขั้นดี 500 บาทขึ้นไป และมีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 200,000 บาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.95% ต่อปี ซึ่งดอกเบี้ยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง

นายประสิทธิ์ วีระศิลป์

อ่านต่อหน้า 16

## แบงก์รัฐ

รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กล่าวว่า ธนาคารพร้อมขานรับนโยบาย ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับลูกค้าย่อยขั้นดี (MRR) 0.25% ต่อปี จากเดิม 8.05% ต่อปี ลดลงเหลือ 7.80% ต่อปี เป็นเวลา 6 เดือน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป เพื่อช่วยลดภาระให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

ขณะที่ธนาคารออมสิน ได้ประกาศลดดอกเบี้ย MRR ลง 0.25% เพื่อช่วยเหลือลูกค้าย่อยทุกกลุ่ม คงเหลืออัตราดอกเบี้ย MRR (หลังปรับลด) อยู่ที่ 6.595% เช่นเดียวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ลง 0.25% เป็นระยะเวลา 6 เดือน ให้เกษตรกรลูกค้าย่อยและเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาในการผลิต โดยมีลูกค้าย่อยที่ได้รับประโยชน์กว่า 1.2 ล้านบัญชี ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-31 ต.ค. 2567

ด้านนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เผยว่า บสย. จะประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ 0.25% เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีรายย่อย และกลุ่มเปราะบางต่อเนื่อง มีผล 1 พ.ค.นี้

นายจุฬพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีสถาบันการเงินตอบสนองภายหลัง

จากนายเศรษฐาหรือร่วมกับผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งนั้น เป็นการขอความร่วมมือในการช่วยบรรเทาภาระประชาชน ไม่ได้สั่งการใดๆ ทั้งสิ้น โดยเป็นการใช้ความสมัครใจและมาหารือกันถึงภาพการณ์ของเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยกำลังกดดันพี่น้องประชาชนอยู่ ทั้งนี้ จุดยืนของรัฐบาลชัดเจนว่าเราอยู่ในฐานะรัฐบาลที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชน รับผิดชอบต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ รัฐบาลไม่ได้ดูแต่เพียงเสถียรภาพของสถาบันการเงิน หรือไม่ได้ดูแต่เรื่องเงินเพื่อเท่านั้น รัฐบาลมีการพิจารณาในมิติที่มากกว่าหน่วยงานอื่น

นายจุฬพันธ์อีกกล่าวอีกว่า ในส่วนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังนั้น รัฐบาลสามารถสั่งการให้ดำเนินการได้อยู่แล้ว แต่นายกฯ เห็นว่า หากดำเนินการแค่เฉพาะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ซึ่งไม่ได้มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยในตลาด จะทำให้เกิดช่องว่างในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งไม่เป็นการดี

“ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้แทรกแซงการทำงานของใคร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นองค์กรอิสระที่มีความเป็นอิสระ แต่ในพื้นที่ฐานคำว่าอิสระนั้น ไม่ได้มีความอิสระต่อประชาชนต่อความรับผิดชอบในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ทุกคนมีความรับผิดชอบเดียวกัน ซึ่งเรื่องนี้นายกฯ ดำเนินการไปนั้น แน่แน่นอนว่าทุกคนต่างมองว่าใครมีช่องทางอะไรในการช่วยประชาชน ก็เชื่อว่าจะไม่มีใครสั่งเลในการดำเนินการ เพราะเรายึดเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง” นายจุฬพันธ์กล่าว



## พืชแล้งราชบุรีผลไม้ตายยกสวน โคราซสั่งงดจ่ายประปานอกเขต เดือนร้อนถึงร้อนจัดให้ ปชช.ดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน อุณหภูมิพุ่ง 44 องศา ถึงแอมโมเนียโรงน้ำแข็งบีมส์นั้น พุ่งกระจายวงกว้าง (อ่านต่อหน้า 14)

### ต่อจากหน้า 1

### พืชแล้ง

#### ถึงแอมโมเนียบีม-หนีวุ่น

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 26 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุถังบรรจุสารแอมโมเนียระเบิด ทำให้สารแอมโมเนียรั่วไหลออกมา ที่โรงน้ำแข็งเจริญทรัพย์ หมู่ 10 บ้านทรัพย์เจริญ ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุตรธานี และติดตลาดสดเทศบาลนางิ้ว ทำให้สารพุ่งกระจายออกมาในพื้นที่รัศมี 200-300 เมตร ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงและชาวตลาดที่พากันขายของอยู่แตกตื่นวิ่งหนีตายกันอลหม่าน และอพยพออกจากพื้นที่ เพราะแสบตาและแสบจมูกเป็นอย่างมาก

ต่อมา พ.ต.อ.จักรพรรดิ วิจิตรไทยะ ผกก.สภ.น้ำโสม ลงพื้นที่แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ใกล้กับโรงน้ำแข็งและอยู่รอบๆ พื้นที่รัศมี 300 เมตร ให้รีบอพยพออกมาก่อน และแนะนำให้ผู้ได้รับสารแอมโมเนียให้รีบอาบน้ำแล้วไปพบแพทย์ทันที

โดยขณะนี้สารแอมโมเนียยังรั่วไหลออกมาตลอดเวลา ทางผู้ประกอบการได้ใช้น้ำแข็งคลุมรอยรั่วของถังเอาไว้เพื่อให้ความเย็นและเป็นการระงับการรั่วของสารแอมโมเนียให้ลดน้อย

ตำรวจคาดว่าสาเหตุที่ถังสารแอมโมเนียที่โรงน้ำแข็งแห่งนี้ระเบิด น่าจะมาจากอากาศที่ร้อนจัดสะสมติดต่อกันหลายวัน อ.น้ำโสม วัดได้ถึง 44 องศา ทำให้ถังระเบิดในเช้าวันนี้

#### เดือนเหนือร้อนถึงร้อนจัด

ที่ จ.เชียงใหม่ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เชียงใหม่ รายงานพบจุด

ความร้อน (Hotspot) รอบเช้า 37 จุด นายสุกฤษฎี เกิดแสง ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ลักษณะอากาศทั่วไปความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานด้วย ขณะที่ลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือ ทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่และลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นบางพื้นที่ในระยะนี้ไว้ด้วย

#### จอบปิดป่าเชียงดาว-แก้งลอบเผา

วันเดียวกัน นายอรรถพล เจริญพรรักษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุสถานการณ์ไฟป่าลุกลามต่อเนื่องบริเวณดอยนาง อ.เชียงดาว ว่า เตรียมปิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวไม่มีกำหนดจนกว่าจะแก้ไขปัญหาหลักลอบเผาป่า บุกรุก ล่าสัตว์และจัดระเบียบที่พักและโฮมสเตย์ได้ เนื่องจากมีการลักลอบเผาป่า ทำให้พื้นที่ป่าถูกไฟป่าทำลายเสียหายมาก เสี่ยงต่อการสูญเสียระบบนิเวศพื้นที่สงวนชีวมณฑลรวมถึงพรรณไม้มีค่าหายาก โดยมีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วย และขอให้ปิดป่าถาวร ขอให้จัดการกับคนเผาป่าที่เห็นแก่ตัวอย่างจริงจัง

#### ไหม้ที่รกร้างกลางเมืองพิจิตร

ที่ จ.พิจิตร เกิดเหตุไฟไหม้ป่ารกร้างกลางชุมชนเมืองพิจิตร บริเวณหน้าศาลจังหวัดพิจิตรไปจนถึงห้างสรรพสินค้าที่อพลพลาซ่า

และหน้าห้างแม็คโคร โดยไฟลุกลามรุนแรง ประกอบกับลมแรง มีกลุ่มควันไฟคลั่งคลั่งลอยขึ้นสู่อากาศปกคลุมทั่วบริเวณ ต่อมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องปิดการจราจร เพื่อดับไฟเนื่องจากเกรงจะเกิดอุบัติเหตุ เพราะความหนาแน่นของควันปกคลุม ทำให้มองไม่เห็นผิวการจราจร โดยมีรถน้ำจากเทศบาลเมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คลองคะเชนทร์ มาช่วยดับไฟ เนื่องจากไฟไหม้ลุกลามไปถึงนาข้าวที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวของเกษตรกรท่ามกลางความตื่นตระหนกของประชาชน เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงจึงควบคุมไฟไว้ได้ ล่าสุด เจ้าหน้าที่กำลังหาต้นเหตุของไฟไหม้และติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเนื่องจากยังอยู่ในช่วงที่จังหวัดพิจิตรประกาศห้ามเผา และพื้นที่ดังกล่าวรกร้างของเอกชนที่ปักป้ายให้เช่าพื้นที่

#### เขื่อนลำปาวส่งน้ำช่วยแม่น้ำชี

ที่ จ.กาฬสินธุ์ นายสำราญ อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว เปิดเผยว่า ขณะนี้เขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำ 840 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 42% จากความจุอ่าง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ระยะเวลาเกือบ 5 เดือนผ่านมา โครงการได้ส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ทั้งช่วงนาปรัง พืชผัก พืชไร่ บ่อปลา และบ่อกุ้งในพื้นที่ชลประทานเขื่อนลำปาวรวมประมาณ 300,000 ไร่ ขณะนี้ได้เข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวชาวนาปรัง จึงประกาศหยุดการส่งน้ำ เพื่อการเกษตรที่งดลงฝั่งซ้ายและฝั่งขวา เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งจะปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ และอาคารประกอบให้แล้วเสร็จ เพื่อเตรียมพร้อมใช้งานก่อนการส่งน้ำฤดูฝนที่จะถึงนี้

“ปัจจุบันแม้จะหยุดส่งน้ำเพื่อการเกษตรแต่ยังคงส่งน้ำทางอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม หรือจุดผันน้ำ และส่งน้ำผ่านอาคารระบายน้ำ หรือสปิลเวย์ ลงสู่ลำน้ำป่าหวดเต็มไปยิ่งแม่น้ำชีให้ได้ใช้น้ำตลอดสาย เฉลี่ยวันละ 5.6 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเป็นการช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่างในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งหลายพื้นที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง และเพื่อช่วยการอุปโภค บริโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ทั้ง จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี รวมทั้งรักษาระบบนิเวศ” นายสำราญกล่าว



## ราชบุรีแล้งผลไม้ตายยกสวน

ที่ จ.ราชบุรี นายวิระ บัวทอง ชาวบ้าน หมู่ 5 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ กล่าวว่า ปีนี้เกิดปัญหาภัยแล้งหนักที่สุด ทำให้ทุเรียนออกลูกมาที่ร่วงหล่นจากความร้อนมาก ๆ ต่อไปต้นจะตายลงอีกคาดว่ามากกว่า 30 ต้น และอยู่เสี่ยงตายเพิ่มอีกนับร้อยต้น เนื่องจากน้ำในบ่อที่กักเก็บแห้งหมดแล้ว ต้นผู้ไม่ไหวจริงๆ อยากให้ภาครัฐช่วยทำฝนหลวงช่วยเหลือ ช่วยขุดเจาะบ่อนบาดาลจะดีมาก ตอนนีผลไม้อื่นๆ ที่ปลูกประมาณ 20 ไร่ เสียหายไปเกือบทั้งสิ้น

นางประทุม จิตจันทิก ชาวบ้านหมู่ 5 กล่าวว่า เคยมีปัญหาภัยแล้ง แต่จะมีฝนตกเร็ว ปีนี้ไม่มีฝนตกมีแดดแรงกว่าทุกปี คาดว่าสวนผลไม้ตายเกือบร้อยต้น ขณะนี้ลงทุนซื้อน้ำรดต้นเงาะ ทุเรียน มังคุด โกโก้ ฟรัง กัลย แมแต่ผักกูดที่เก็บขายก็ตายหมด อยากให้หน่วยงานรัฐช่วยช่วยเหลือให้มีน้ำใช้

นายสมบัติ ชินสกุล ประธานผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน กล่าวว่า ตอนนีบ่อน้ำสำหรับผลิตประปาเปิดได้เพียงเวลาเดียวคือ เวลา 17.00 น. ส่วนประมาณ 18.00 น. น้ำหมดถึงแล้วอุปโภคได้อย่างเดียว บริโภคไม่ได้ พื้นที่มีชาวบ้านกว่า 300 ครัวเรือน แต่ใช้น้ำได้กว่า 100 ครัวเรือน มีปัญหาเรื่องน้ำบาดาลที่ตื้นเขิน ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบแก้ไข

## กระบี่ฝนตกยังต้องแจกน้ำ

ที่ จ.กระบี่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกในพื้นที่ มาจากปฏิบัติการฝนหลวงตลอด 3 วัน ทำให้น้ำในคลองกระบี่ใหญ่เพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาเพิ่มมากขึ้น เจ้าหน้าที่การประปาสวนภูมิภาคสาขากระบี่ ได้เสริมกระสอบทรายบนสันเขื่อนกักน้ำสูงขึ้น 20 เซนติเมตร บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ คลองกระบี่ใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด และเร่งสูบน้ำเข้าโรงจ่าย 1,800 ลูกบาศก์เมตร ไปผลิตน้ำประปารองรับประชาชน อ.เมืองกระบี่ อ.เหนือคลอง บางส่วน แต่ยังบริหารจัดการน้ำ โดยแบ่งโซนลัดวันจ่ายน้ำวันเว้นวันไปจนถึงวันที่ 28 เมษายน ขณะที่รถบรรทุกน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในพื้นที่ อ.เมืองกระบี่ ยังคงนำน้ำแจกจ่ายให้ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ขณะที่ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวบนเกาะพีพีแหล่งท่องเที่ยว

ชื่อดัง ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคบนเกาะพีพี อย่างเร่งด่วน หลังจากเอกชนผู้ผลิตน้ำประปาหยุดจ่ายน้ำตั้งแต่วันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา เนื่องจากแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาขนาดกว่า 5 ไร่บนภูเขาแห้งทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่พักขนาดเล็ก บ้านเรือนประชาชน

## แนะนำผลิตน้ำประปาจากทะเล

นายประเสริฐ วงศ์นา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ กล่าวว่า ได้ประสานเอกชนผู้ผลิตน้ำประปาบนเกาะพีพี ติดต่อซื้อน้ำจากบนฝั่งจากจังหวัดภูเก็ต บรรทุกเรือมาขนาดใหญ มาเติมให้สระน้ำ เพื่อนำไปผลิตน้ำประปาโดยเร่งด่วน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 4-5 วัน

นายเอกวิทย์ ภิญญธธรรมโนทัย อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า เกาะพีพีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก แต่ละปีจัดเก็บภาษีได้เป็นจำนวนมาก ไม่ควรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาระยะยาว ผลักดันให้มีโรงงานผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลบนเกาะพีพี เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว

## โคราชงดจ่ายประปานอกเขต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากอ่างเก็บน้ำลำตาครอง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สำหรับใช้อุปโภคบริโภคของชาว จ.นครราชสีมา หลายอำเภอ เหลือปริมาณน้ำกักเก็บเพียง 35.60% ของความจุกักเก็บทั้งหมด 314 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำตาครอง ต้องบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอสำหรับประชากรในพื้นที่ ล่าสุด เทศบาลนครนครราชสีมา ประกาศชะลอการยื่นและงดรับคำร้องขอใช้น้ำประปานอกเขตเทศบาล เนื่องจากมีความกังวลว่าน้ำจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จากสภาพอากาศร้อนจัด ทำให้ประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำสูงขึ้นเกือบเต็มความสามารถผลิตน้ำประปาเฉลี่ยวันละ 120,000 ลูกบาศก์เมตร

นายณรงค์เดช งามสันเทียะ ชาวบ้านหมู่ 3 ต.ปรุใหญ่ กล่าวว่า ปกติตนใช้น้ำประปาเฉลี่ยเดือนละ 30-40 หน่วย โดยมีถังน้ำ

ขนาด 100 ลิตร สำหรับสำรองน้ำไว้ใช้กรณีน้ำไม่ไหล แต่ถ้าเกิดน้ำไม่ไหลอาจใช้ได้เพียง 1 วันเท่านั้น เพราะช่วงนี้อากาศร้อนมากครอบครัวอาศัยอยู่ 4 คน ต้องอาบน้ำบ่อยขึ้น กรณีเทศบาลนครราชสีมาจะงดจ่ายน้ำออกนอกเขต ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ทราบทำให้ไม่ได้เตรียมถังสำรองน้ำ ถ้าน้ำไม่ไหลอากาศร้อนแบบนี้ จะเดือดร้อนมาก อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนหรือเตรียมพร้อมช่วยเหลือแต่เนิ่นๆ

นายยุทธนา ไชยมงคล ผู้ประกอบการหอพักรายหนึ่งใน ต.ปรุใหญ่ กล่าวว่า ทำธุรกิจบ้านเช่ามีลูกบ้านจำนวนมาก หากน้ำไม่ไหลลูกบ้านต้องไม่พอใจแน่นอน เพราะมีถังสำรองน้ำเพียง 3,000 ลิตรเท่านั้น สามารถใช้ได้ไม่เกิน 2 วัน ยิ่งอากาศร้อน ถ้าไม่มีน้ำอาบอยู่ไม่ได้แน่ๆ ส่วนกรณีให้ไปใช้ประปาสวนภูมิภาค ไม่น่าจะมั่นใจว่าประปาสวนภูมิภาคจะมาถึงหรือไม่ เพราะพื้นที่อยู่ปลายสาย ผากเทศบาลจะทำอะไรต้องคิดให้ดี เพราะมีคนใช้น้ำประปานอกเขตจำนวนมาก เฉพาะหมู่ 3 มีหลายร้อยครอบครัว จะเดือดร้อนถ้วนหน้าแน่นอน

## พริกก.ละ400-มะนาวแพง

ที่ตลาดภาษีสูง เขตเทศบาลเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจราคาพริกผักพบว่า ราคาพริกปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยพริกแกวหอม ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 250 บาท เป็น 400 บาท ขณะที่มะนาวขาดแคลนเนื่องจากภัยแล้งทำให้มะนาวไม่ติดผล ส่งผลให้ราคามะนาวสูงขึ้น โดยมะนาวขนาดใหญ่หรือจัมโบ้ลูกละ 8-9 บาท รวมทั้งยังขาดตลาดมีเพียงมะนาวขนาดกลางซึ่งราคาลูกละ 6 บาท และขนาดเล็กลูกละ 4 บาท

นางศศิธรณ์ สติยศศุภวาร เจ้าของร้านส้มตำ ป้าจันทร์แซบลิ้มผัว อ.เมืองชัยนาทเปิดเผยว่า จากราคาวัตถุดิบทั้งพริก มะนาวที่แพงขึ้น ร้านจำเป็นต้องทนแบกภาระ เพราะไม่สามารถขึ้นราคาส้มตำได้ เนื่องจากเกรงจะกระทบลูกค้า ทำได้แต่ภาวนาให้ผ่านพ้นหน้าแล้งโดยเร็ว เพื่อราคาสินค้าจะกลับลงมาอยู่ในสภาวะปกติ



## สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา ครบเครื่องเรื่องยาง ควารางวัล สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี'67

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คัดเลือก "สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จำกัด" เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 สาขาสหกรณ์ผู้ผลิตรายพารา เนื่องจากมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจ ทางสหกรณ์ฯ ส่งเสริมสมาชิกพัฒนาสวนยางเข้าสู่มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (FSC) ตั้งแต่การปลูกสร้างสวนยาง เก็บเกี่ยว แปรรูป ส่งผลให้สมาชิกขายยางก้อนถ้วยได้ราคาเพิ่มขึ้นจากราคาปกติ 1.50 บาทต่อกิโลกรัม และมีสัญญาขายยางก้อนถ้วยล่วงหน้ากับ บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด ในราคาสูงกว่าท้องตลาด 3 บาทต่อกิโลกรัม นำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการทำสวนยาง

เส้นทางสู่ความสำเร็จของสหกรณ์ฯ ในวันนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เข้ามาส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจตามระเบียบและข้อบังคับตามหลักการสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย สนับสนุนความรู้เรื่องการปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและพัฒนาตลาดยางสู่มาตรฐานสากล สามารถขายยางได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด

นายอภิไท มั่งธานี สหกรณ์จังหวัดเลย กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแล สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จำกัด ให้มีความเข้มแข็ง เป็นองค์กรหลักของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดเลย โดยสนับสนุนเงินทุน บริการสินเชื่อ บริการรับฝากเงิน จำหน่ายปัจจัยการผลิตราคาอุดหนุน เช่น ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ และให้บริการปุ๋ยสั่งตัดแก่สมาชิก ฯลฯ ทำให้สมาชิกเกิดความศรัทธา



ในระบบสหกรณ์และเข้ามามีร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์มากขึ้น ทำให้มูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ฯ ปรับตัวสูงขึ้นทุกปี

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย บูรณาการทำงานร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย ส่งเสริมสหกรณ์ฯ ใช้หลักตลาดนำการผลิตผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อ (Made - to - Order) และอบรมความรู้เพิ่มมูลค่าสินค้าเชิงพาณิชย์แบบ New Normal แปรรูปน้ำยางสดเป็นถุงมือยางใช้เอง ลดรายจ่ายของสมาชิก ต่อมาสหกรณ์ฯ ได้พัฒนาต่อยอดความรู้ผลิตสินค้า "กระชังบก" จากผลิตภัณฑ์ยาง มียอดสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สหกรณ์มีธุรกิจบริการสมาชิกหลากหลาย ครบถ้วน มีกำไรจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้สมาชิกได้ ทั้งแก้ปัญหาสมาชิกเกี่ยวกับยางพาราได้ครบวงจร เป็นแหล่งรวบรวมศูนย์ยางพาราและสร้างเครือข่ายในพื้นที่ใกล้เคียงได้ จนได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์ผู้ผลิตรายพารา ประจำปี พ.ศ. 2567

# พณ.เร่ง2มาตรการอุ้มผู้เลี้ยงหมู-ไก่ไข่

- ระบายสต็อกไซส์จิว-ลดภาระต้นทุน
- เพิ่ม‘ธงฟ้า’สกัดผักแพง-จางด่วนขยับ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้รับนโยบายนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จัดประชุมหารือกับ 2 สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และสมาคมผู้เลี้ยงสุกร เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาต้นทุนผลิต และมาตรการช่วยเหลือ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การลดปัญหาผลผลิต ในส่วนไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนและแล้ง ไข่ไก่เกิดความเครียด กินอาหารน้อยลง ต้มแต่น้ำทำให้ขนาดไข่ไก่เบอร์ 0, 1 และ 2 ลดลง จากปกติต้องมีสัดส่วน 60-70% เหลือต่ำกว่า 50% แต่ใช้ขนาดเล็กเบอร์ 3, 4 และ 5 มีมากขึ้น ในสัดส่วนเกิน 50% โดยปริมาณผลผลิตไข่ไก่ภาพรวมไม่ได้ลดลง ยังเฉลี่ย 42 ล้านฟองต่อวัน ลดลงแต่ขนาดไข่เบอร์ใหญ่ ทำให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาลดลง เพราะเบอร์เล็ก ไม่ได้รับความนิยม ทำให้ต้องขายราคาถูก ซึ่งราคาไข่ไก่แต่ละเคยถึง 4 บาทต่อฟอง วันนี้ราคาละหน้าฟาร์มประกาศฟองละ 3.60 บาท ขณะที่ต้นทุนเลี้ยงสูงจากอากาศ อาหารสัตว์ และค่าไฟฟ้าใช้มากกว่าปกติ กรมจึงเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ โดยนำผลผลิตไข่ไก่เบอร์เล็ก 3, 4 และ 5 ออกจำหน่ายตามราคาทุนหรือแพง (30 ฟอง ไม่เกิน 95 บาท) จำหน่ายผ่านโมบายธงฟ้าในกรุงเทพฯ และผ่านงานธงฟ้า

ต่างจังหวัด รวมทั้งขอให้หน่วยงานต่างๆ ช่วยรับซื้อเพื่อช่วยระบายผลผลิต และประกอบอาชีพเกษตรกร พร้อมกับลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน

นายวัฒนศักย์กล่าวว่า สำหรับเนื้อหมู แม้ราคาหมูเป็นเริ่มปรับตัวดีขึ้น ล่าสุดราคาอยู่ที่ 69.70 บาท/กิโลกรัม (กก.) ดีกว่าช่วงก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่ถึงต้นทุนที่เกษตรกรต้องการ และราคาหมูเนื้อแดงเฉลี่ยทั่วประเทศ 131 บาท/กก. แต่ยังคงช่วยเร่งระบายผลผลิต เพราะปริมาณผลผลิตมากเกินความต้องการประมาณ 8,000-10,000 ตัวต่อวัน จากการบริโภค 5.0-5.5 หมื่นตัวต่อวัน โดยขอให้ประชาชนช่วยกันบริโภคหมู เพื่อช่วยระบายผลผลิตส่วนเกิน ส่วนกรมได้นำหมูเนื้อแดงระบายผ่านโมบายธงฟ้า และงานธงฟ้า

นายวัฒนศักย์กล่าวว่า สำหรับมาตรการที่สอง คือ มาตรการช่วยเหลือด้านต้นทุน และการเพิ่มสภาพคล่อง กรมกำลังอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้อง ทั้งไข่ไก่และสุกร เมื่อได้ข้อสรุป ก็จะนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) และคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) พิจารณาต่อไป สำหรับราคาผัก กรมเชื่อมโยงผักสดจากแหล่งผลิตเข้าไปยังตลาดกลาง ทำให้ปริมาณผัก

มีเพียงพอ โดยผักราคาลดลงแล้ว เช่น ผักชี ผักคะน้า กะหล่ำปลี ผักกาดหอม ผักบุ้งจีน แดงกวา ผักเขียว ถั่วฝักยาว พริกชี้ฟ้า และมะนาว แต่ต้องจับตาต่อไป เพราะช่วงนี้อากาศยังร้อนมาก ผักโตช้า ใบไหม้ และขนส่งเสียหาย คาดเดือนพฤษภาคมฝนจะมาและสถานการณ์ผักจะดีขึ้น

นายมานิช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่า ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนเห็นใจเกษตรกร ที่จำเป็นต้องปรับราคา ไม่เช่นนั้น อยู่ไม่ได้ และในช่วงนี้อากาศร้อนมาก ไก่ร้อนเหมือนคน ต้องเปิดพัดลมระบายอากาศ และเปิดเด็มน้ำ ทำให้ต้องทุนเพิ่มอีก อีกทั้งผลผลิตเบอร์ใหญ่ลดลง เบอร์เล็กเพิ่มขึ้นและขายไม่ออก เบอร์ 5 ตอนนี้อยู่ฟองละ 2 บาท แต่คนไม่นิยมซื้อ จึงต้องขอกรมการค้าภายในช่วยเหลือนำเบอร์เล็กไประบาย

นสพ.เกียรติภูมิ พุกกะวัน เลขานุการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวว่า ราคาหมูเป็นเริ่มดีขึ้น โดยราคาเดือนมีนาคม ขายได้ 58.75 บาท/กก. ต้นทุน 71.95 บาท/กก. สำหรับผู้ซื้อลูกไปเลี้ยง 79.05 บาท/กก. สำหรับผู้เลี้ยงครบวงจร แต่เดือนเมษายนดีขึ้น อยู่ที่ 66 บาท/กก. วันนี้ 68-69 บาท/กก. แต่ก็ยังต่ำกว่าต้นทุน 72 บาท ทำให้ทุกวันนี้ เกษตรกรต้องประสบกับภาวะขาดทุนสะสมมาตั้งแต่ปีก่อนๆ ก็อยากให้ภาครัฐเห็นใจและเข้ามาช่วยเหลือ



# เร่งจัดธงฟ้าแก้ผักแพง/ฟาร์มหมู-ไข่อวม

ไทยโพสต์ • นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ติดตามสถานการณ์ราคาผักสดอย่างใกล้ชิด พบว่า ขณะนี้หลายรายการราคาเริ่มปรับตัวลดลงจากที่เคยขยับขึ้นไปสูงก่อนหน้านี้ หลังจากที่ได้มีการเชื่อมโยงผักสดจากแหล่งผลิตเข้าไปยังตลาดกลางต่างๆ ทำให้ปริมาณผักมีเพียงพอ โดยผักที่ราคาลดลงแล้ว เช่น ผักชี ผักคะน้า กะหล่ำปลี ผักกาดหอม ผักบุ้งจีน แดงกวา พริกเขียว ถั่วฝักยาว พริกชี้ฟ้า และมะนาว แต่ก็ต้องจับตาต่อไป เพราะช่วงนี้อากาศยังร้อน และร้อนมาก

ทำให้ผักโตช้า ใบไหม้ และการขนส่งเสียหาย ซึ่งต้องยอมรับว่าสภาพอากาศมีผลต่อผักจริงๆ โดยคาดว่าช่วงเดือน พ.ค. จะมีฝนและสถานการณ์ผักจะดีขึ้น

ทั้งนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมเข้าไปดูแลสถานการณ์ผัก และดูแลไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนจากราคาผักที่สูงขึ้น กรมจึงได้นำผักสดจากแหล่งผลิต จำนวน 10 ชนิด ไปจำหน่ายผ่านโมบายธงฟ้า ในพื้นที่กรุงเทพฯ เน้นแหล่งชุมชน เคหะชุมชน และในต่างจังหวัด ได้เชื่อมโยงจำหน่าย

ผักสดในราคาส่งใน 10 จังหวัด เน้นจังหวัดที่ไม้ใช่แหล่งผลิตผักทั้งภาคเหนือ กลาง อีสาน และได้ ได้แก่ กำแพงเพชร สุโขทัย ฉะเชิงเทรา อ่างทอง นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ นุรีรัมย์ ภูเก็ต และนราธิวาส โดยหากมีความจำเป็นก็จะพิจารณาจังหวัดอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป

นอกจากนี้ ในโมบายธงฟ้ายังมีสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ โดยมีสินค้าไฮไลต์ 6 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ น้ำตาลทราย ถู หมูเนื้อแดง ไก่เนื้อติดสะโพก น้ำมันพืชปาล์ม และข้าวหอม ถู 5 กก. รวมถึงสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพอื่นๆ

นายวัฒนศักดิ์กล่าวว่า กรมได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกร เนื่องจากปัจจุบันยังต้องแบกรับภาระต้นทุน ทั้งอาหารสัตว์และค่าไฟฟ้า โดยมาตรการช่วยเหลือด้านต้นทุนและการเพิ่มสภาพคล่อง กรมกำลังอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้อง ทั้งไข่ไก่และสุกร เมื่อได้ข้อสรุปก็จะนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) และคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) พิจารณาต่อไป.

## 6 โลกธุรกิจ



พานิชยต์ันส่งออก  
เน้นเจาะตลาดจีนรายมณฑล

# พานิชยต์ันส่งออก เน้นเจาะตลาดจีนรายมณฑล

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ศึกษาข้อมูลการส่งออกสินค้าไปยังแต่ละมณฑลของจีน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย เจาะเป้าหมายเมืองรองของจีน ที่ขนาดเศรษฐกิจระดับมณฑลของจีนหลายแห่งยังใหญ่กว่าไทยมาก ในปี 2567 รัฐบาลจีนตั้งเป้าหมาย การเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละมณฑลไม่ต่ำกว่า 5% ซึ่งในช่วงต้นปี 2567 เศรษฐกิจจีนมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีทั้งภาคการลงทุน การบริโภค และการส่งออก

ตอกย้ำถึงความยืดหยุ่นและแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น หากไทยสามารถเข้าถึงตลาดในระดับมณฑลที่มีความหลากหลายในเชิงวิถีชีวิต วัฒนธรรม การอุปโภค-บริโภค และรูปแบบการค้ากับต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม ก็จะเป็นโอกาสขยายการส่งออกสินค้าของไทยได้เพิ่มขึ้น

ซึ่งแต่ละมณฑลของจีนใน 31 มณฑล/เขตการปกครอง พบว่าไทยมีส่วนแบ่งการตลาดในแต่ละมณฑลเฉลี่ย 2.05% ด้วยมูลค่าที่จีนนำเข้าสินค้าจากไทยเฉลี่ยมณฑลละ 51,072 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมณฑลที่ไทยมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ เขตปกครองตนเองทิเบต เขตปกครองตนเอง



ภูมิธรรม เวชยชัย

กว่างซีฉ้วง และมณฑลยูนนาน อีกทั้งยังวิเคราะห์สินค้าส่งออกศักยภาพของไทยในจีนรายมณฑล โดยพิจารณาจากสัดส่วนการนำเข้าสินค้าของไทยในแต่ละ 31 มณฑล/เขตการปกครอง ในปี 2566 โดยเปรียบเทียบกับสัดส่วนการนำเข้า



สินค้าของมณฑลนั้นๆ กับประเทศอื่นทั่วโลก ซึ่งใช้หลักการเดียวกับดัชนีความสามารถในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage : RCA) และใช้รายการสินค้าตามพิกัดศุลกากร 4 หลัก จากการศึกษาพบว่า ไทยมีสินค้าศักยภาพหลายรายการที่ส่งออกไปยังแต่ละมณฑลของจีน โดยเฉพาะมีสัดส่วนสินค้าศักยภาพมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายการสินค้าที่มีการนำเข้าจากไทย สัดส่วนอยู่ที่ 53.9%

เมื่อพิจารณาสัดส่วนสินค้าศักยภาพของแต่ละมณฑล ร่วมกับระดับการทำการค้ากับไทยและกับโลก รวมถึงขนาดเศรษฐกิจรายมณฑล พบว่ามีมณฑลที่น่าสนใจที่กระทรวงพาณิชย์ควรมุ่งเน้นส่งเสริม รวมถึงมณฑลที่มีการส่งเสริมอยู่แล้วในปัจจุบัน แต่สามารถพัฒนาการส่งออกได้เพิ่มขึ้น ผ่านการผลักดันสินค้าศักยภาพต่างๆ เช่น มณฑลกวางตุ้ง มณฑลเจียงซู มณฑลเหอเป่ย์ กว่างโจว และมณฑลฝูเจี้ยน ทั้งนี้ สินค้าศักยภาพในภาพรวมทุกมณฑล ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วน 83.3% จากสินค้าศักยภาพทั้งหมด เช่น ทองแดง

ยางรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง คอนเทนเนอร์ และยานยนต์ ขณะที่สินค้าเกษตรและอาหารคิดเป็นสัดส่วน 16.7% เช่น แป้งธัญพืช ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง มะพร้าว และผลไม้ เป็นต้น

ผลการวิเคราะห์ข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการช่วยส่งเสริมการส่งออกได้อย่างตรงจุด ซึ่งภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ สามารถใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการค้าให้สอดคล้องตามศักยภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการยกระดับสินค้าอื่นๆ ของไทยให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการและผู้ส่งออกสินค้า สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการผลักดันการส่งออกสินค้าไปยังแต่ละมณฑลของจีน ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับสินค้าจากประเทศอื่น และจะยิ่งส่งเสริมให้เศรษฐกิจการค้าไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นต่อไป



**ร้อนจัด** : นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เผยว่า กรมการค้าภายในได้หารือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อติดตามปัญหาสภาพอากาศร้อนจัดจนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยง โดยยอมรับว่าด้วยสภาพอากาศปีนี้ที่ร้อนกว่าปกติ 2-3 องศาเซลเซียส ได้ทำให้ต้นทุนการเลี้ยงหมู ไก่ไข่สูงขึ้นและผลผลิตน้อย โดยในส่วนของไข่ไก่แม้จะปริมาณต่อวันเท่าเดิมที่ 42 ล้านฟอง แต่ไข่เล็กลง โดยเฉพาะไข่ไก่เบอร์ 0-2 ลดลงมาก ส่วนไข่เบอร์เล็กกว่าเบอร์ 8 ซึ่งไม่ค่อยนิยมมีปริมาณเพิ่มเป็น 50% ส่งผลให้ภาพรวมเกษตรกรมีรายได้ลดลง.



# ร้อนหนักคนเลี้ยงหมู-ไก่แจ้

## ● พาณิชย์เร่งถกจัดธงฟ้าระบาย

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้หารือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อติดตามปัญหาสภาพอากาศร้อนจัดจนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยง โดยยอมรับว่าด้วยสภาพอากาศปีนี้ที่ร้อนกว่าปกติ 2-3 องศา ได้ทำให้อัตราการเลี้ยงหมู ไก่ไข่สูงขึ้น และผลผลิตน้อย โดยในส่วนของไก่ไข่ แม้จะปริมาณต่อวันเท่าเดิมที่ 42 ล้านฟองต่อวัน แต่ปรากฏว่าขนาดไข่เล็กลง โดยเฉพาะไข่ไก่เบอร์ 0-2 จำนวนลดลงไปมาก ส่วนไข่เบอร์เล็กกว่าเบอร์ 3 ซึ่งไม่ค่อยนิยม มีปริมาณเพิ่มเป็น 50% ส่งผลภาพรวมเกษตรกรมีรายได้ลดลง

ส่วนสถานการณ์ราคาหมู พบหมูโตช้าจากอากาศร้อน และต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มเพราะต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น โดยต้นทุนการเลี้ยงหมูเป็นเฉลี่ย กก.ละ 71-79 บาท แต่ขายได้เพียง กก.ละ 69 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีปริมาณหมูส่วนเกินในระบบสูง โดยปัจจุบันมีการบริโภค 5-5.5 หมื่นตัวต่อวัน มีส่วนเกินวันละ 8,000-10,000 ตัว

นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า กรมฯ จะเข้ามาช่วยกันดูแลผู้เลี้ยงไก่ไข่ และ



วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม



สุกรให้ผู้อยู่รอดได้ เพราะขณะนี้แม้ราคาจะปรับขึ้นมา แต่ก็ยังต่ำกว่าต้นทุน และเมื่อเทียบราคากับปีก่อนก็ลดลงด้วยซ้ำ จึงขอชวนคนไทยช่วยบริโภคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ด้วย ซึ่งกรมจะมีการประสานนำเนื้อหมูราคาถูกจากสมา  
คมฯ มาจัดรถโมบายรับฟ้า ขายถูก กก.ละ 90 บาท  
เพื่อช่วยระบายผลผลิตส่วนเกิน และช่วยลดค่าครอง  
ชีพประชาชน ส่วนไข่ไก่ก็จะนำเบอร์ขนาด  
เล็กมาจำหน่ายให้ประชาชนได้เลือก  
บริโภคในราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาดด้วย  
รวมทั้งจะหารือการจัดมาตรการทางการ

เงิน ด้วยการหาแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ มาช่วยเสริมสภาพคล่อง ให้  
แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง โดยเฉพาะรายย่อยให้ประทับประคอง  
สถานการณ์ ไม่ให้ล้มหายตายจากต่อไป

นายวัฒนศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนผลกระทบปัญหาอากาศร้อน  
ต่อผักสด กรมฯได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งพบว่าผล  
ลดลง เสียหายง่าย ดังนั้น กรมจึงได้นำผักสดจากแหล่งผลิต 10  
ชนิด ไปจำหน่ายผ่านโมบายรับฟ้า ในพื้นที่กรุงเทพฯ เน้นแหล่ง  
ชุมชน เคหะชุมชน และในต่างจังหวัด พร้อมทั้งได้เชื่อมโยงผักสด  
ราคาถูกขายราคาส่งใน 10 จังหวัด เน้นจังหวัดที่ไม่ใช่แหล่งผลิตผัก  
ทั้งภาคเหนือ กลาง อีสาน และใต้ ได้แก่ กำแพงเพชร สุโขทัย  
ฉะเชิงเทรา อ่างทอง นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ ภูเก็ต  
และนราธิวาส โดยหากมีความจำเป็นก็จะพิจารณาจังหวัดอื่นๆ เพิ่ม  
เติมต่อไป อย่างไรก็ตาม คาดว่าแนวโน้มสถานการณ์ผักหลายชนิด  
เริ่มดีขึ้น ตั้งแต่เดือน พ.ค. ซึ่งเริ่มเข้าฤดูฝน

สำหรับผักสดทั้ง 10 ชนิด ทั้ง ผักคะน้า ราคาตลาด 55 บาท  
ต่อ กก. ขายในงาน 30 บาท ลด 45% ถั่วฝักยาว ราคาตลาด 85  
บาท ขายในงาน 70 บาท ลด 18% กะหล่ำปลี ราคาตลาด 40 บาท  
ขายในงาน 20 บาท ลด 50% ผักกาดขาว ราคาตลาด 40 บาท ขาย  
ในงาน 20 บาท ลด 50% ผักชี ราคาตลาด 210 บาท ขายในงาน  
180 บาท ลด 14% ผักบุ้งจีน ราคาตลาด 35 บาท ขายในงาน 15  
บาท ลด 57% เป็นต้น.



# แบงก์กรุงเทพนำร่องลดดอกเบี้ย

## ● สมาคมแบงก์รัฐลงมติพาเหรดร่นวงมีผล 1 พ.ค.

ธนาคารกรุงเทพประเดิมแบงก์พาณิชย์แห่งแรก นำร่องลดดอกเบี้ย MRR ลง 0.25% มีผล 29 เม.ย. เช่นเดียวกับสมาคมแบงก์รัฐ เปิดประชุมมติปรับลดดอกเบี้ยลงเช่นกัน เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.2567

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้าพบ นายกรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สถานการณ์หนี้ครัวเรือน รวมถึงการดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเปราะบาง เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2567 นำไปสู่การประกาศลดดอกเบี้ยโดยนายผอง ศรีวิณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2567 ระบุเห็นถึงความจำเป็นในการออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ในระหว่างเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และไม่ทั่วถึงด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลง 0.25% สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ทั้งลูกค้าบุคคลและเอสเอ็มอี เป็นเวลา 6 เดือนนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 เม.ย.2567 ธนาคาร

กรุงเทพจำกัด(มหาชน) ได้นำร่องประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลง 0.25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.2567 เป็นเวลา 6 เดือน ถือเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่ประกาศลดดอกเบี้ยตามมติของสมาคมธนาคารไทย

นายวิทย์ รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติร่วมกันปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบางตามนโยบายรัฐบาล โดยร่วมกันปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับลูกค้ารายย่อยทุกกลุ่มลง 0.25% อันได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย (MRR-Minimum Retail Rate) อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ (Prime Rate)

และอัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (SPRR-Standard Profit Rate for Prime Retail Customer) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.67 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ขณะที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะประธานบอร์ดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ลง 0.25% เป็นระยะเวลา 6 เดือน ให้กับเกษตรกรลูกค้ากลุ่มเปราะบางและเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาในการผลิตจนทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลง รวมถึงลูกหนี้เอ็นพีแอลที่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ โดยมีลูกค้าที่จะได้รับประโยชน์กว่า 1.2 ล้านบัญชี มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค.- 31 ต.ค. 67 “ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้ออกมาตรการต่อเนื่อง อาทิ มาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1.85 ล้านราย วงเงินกว่า 257,000 ล้านบาท และยังมีเตรียมขยายมาตรการช่วยเหลือ

เกษตรกรรายย่อยผ่านโครงการพักชำระหนี้ เฟส 2 เร็วๆนี้”

ด้านธนาคารออมสินประกาศลดดอกเบี้ย MRR ลง 0.25% ทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 6.595% ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และเป็นการลดดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 ของปี 2567 รวม ดอกเบี้ย MRR ลดลงแล้ว 0.40% ทั้งนี้ ดอกเบี้ย จะปรับลดลงอัตโนมัติลูกค้าไม่ต้องติดต่อธนาคาร

ขณะที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D แบงก์ ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR ลง 0.25% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.67 เป็นต้นไป เช่นเดียวกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ปรับลด อัตราดอกเบี้ย MRR 0.25% ต่อปี สำหรับลูกค้า ที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเพื่อช่วยลดภาระ ค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้ากว่า 1.8 ล้านบัญชีรวมลูกค้า กลุ่มรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง

สำหรับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย (ธสน.) ประกาศปรับลดอัตรา ดอกเบี้ย Prime Rate ลง 0.25% ต่อปี จาก 6.60% เหลือ 6.35% ต่อปี นับเป็นอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ลูกค้ารายย่อยขั้นต้นที่ต่ำที่สุดในระบบ เป็น เวลา 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.67 เป็นต้นไป เช่นเดียวกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม หรือ บสย. ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี รายย่อยและกลุ่มเปราะบาง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2567.



# แบงก์รัฐ-พาณิชย์ลุยช่วย แผลดดอก0.25%

**ธอส.อ่วมลูกหนี้1.8ล.บัญชี  
ธ.กรุงเทพระเดิม29เมย.  
ประกาศใช้บประมาณ67**  
แบงก์ประสานเสียงหันดอกเบี้ย 0.25% ชานรับ  
นโยบายนายฯ ธ.กรุงเทพเสื่อป็นไว นำร่องลด  
29 เม.ย. ออมสินใจป่าหัน 0.4% (อ่านต่อหน้า 3)

**ต่อจากหน้า 1**

## แผลดดอก

### แบงก์พาเหรดหันดบ.0.25%

เมื่อวันที่ 26 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังสมาคมธนาคารไทย (TBA) ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบางในระหว่างที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่และไม่ทั่วถึง ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) 0.25% สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ทั้งลูกค้าบุคคลและ SME เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มมีธนาคารพาณิชย์หลายแห่งออกมาชานรับนโยบายดังกล่าว

โดยธนาคารกรุงเทพพร้อมจะตอบสนองต่อมาตรการของภาครัฐ และตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้า เพื่อลดภาระทางการเงิน ด้วยการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR ลง 0.25% ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารให้ความช่วยเหลือลูกค้าครอบคลุมทั้งลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ SME และลูกค้ารายย่อย กลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะช่วงที่ลูกค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

โควิด-19 และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ จึงเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการในระหว่างที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่และช่วยกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาพรวมในช่วงที่มีความเปราะบางทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ

### 7แบงก์รัฐเอาด้วยช่วยลูกหนี้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบางตามนโยบายรัฐบาล โดยธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และบริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกันลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับลูกค้ารายย่อยทุกกลุ่มลง 0.25% ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย (MRR) อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ และอัตราทำไร่อ้างอิงสำหรับลูกค้า

รายย่อยชั้นดี (SPRR) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นเวลา 6 เดือน

รายงานข่าวจากธนาคารออมสินแจ้งประกาศลดดอกเบี้ย MRR ลง 0.25% เหลือ 6.595% ช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยทุกกลุ่ม ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ เป็นการลดดอกเบี้ย MRR ครั้งที่ 2 ของปี 2567 รวมดอกเบี้ย MRR ลดลงแล้ว 0.40% มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม ดอกเบี้ยจะลดอัตโนมัติลูกค้าไม่ต้องติดต่อธนาคาร

### ธอส.-ธ.ก.ส.ชานรับรัฐบาล

นายภมลกพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) 0.25% ต่อปี จากเดิม 6.795% ต่อปี เหลือ 6.545% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้ากว่า 1.8 ล้านบัญชี รวมถึงลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อย และลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ให้มีเงินเหลือเพียงพอในการดำรงชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ลง 0.25% เป็นเวลา 6 เดือน ให้กับเกษตรกรลูกค้ากลุ่มเปราะบางและเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาการผลิต รวมถึงลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ เอ็นพีแอล อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ มีลูกค้าได้รับประโยชน์กว่า 1.2 ล้านบัญชี มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2567

### บสย.เร่งระดม'เอสเอ็มอี'

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสหกรณ์การเกษตรขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า



บสย.พร้อมให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล สมาคมธนาคารไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ 0.25% เพื่อช่วยเหลือ SMEs รายย่อย และกลุ่มเปราะบางต่อเนื่อง มีผล 1 พฤษภาคมนี้ ในไตรมาส 2 ปี 2567 ตั้งเป้าช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อต่อเนื่อง มีโครงการที่ บสย.ดำเนินการเองรองรับความต้องการสินเชื่อ ได้แก่ โครงการ BI 7 โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Hybrid Guarantee โครงการค้ำประกันสินเชื่อค่าธรรมเนียมค้ำประกันตามระดับความเสี่ยง บสย.อยู่ระหว่างนำเสนอโครงการต่างๆ ต่อกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานุมัติ เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ SMEs ประกอบด้วย 1.โครงการตามนโยบายรัฐ IGNITE Thailand วงเงินค้ำประกัน 5,000 ล้านบาท ร่วมกับธนาคารพันธมิตร 2.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS11 วงเงิน 50,000 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการ SMEs กว่า 76,000 ราย 3.โครงการแก้ไขประกาศกระทรวงการคลังที่กำหนดให้นิติบุคคลผู้ให้บริการสินเชื่อเป็นสถาบันการเงิน (Non-Bank) คาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการเข้าระบบได้มากกว่า 400,000 ราย 4.โครงการร่วมลงทุนกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ (JV AMC) อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบความร่วมมือเพื่อดำเนินการ ภายใต้กรอบเวลาตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

### เอ็กซ์เอ็มแบงก์ทั้งปีหั่น0.40%

นายรักษ์ วรกิจโกศาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซ์เอ็มแบงก์) เปิดเผยว่า แบงก์พร้อมปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate 0.25% ต่อปี จาก 6.60% เหลือ 6.35% ต่อปี นับเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยขั้นต่ำที่สุดในระบบ เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อเป็นการสานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางและ SMEs มีผลวันที่ 30 เมษายน เป็นต้นไป การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ เป็นการปรับลดเพิ่มเติมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.15% ต่อปี เมื่อวันที่ 18 เมษายน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา และเมื่อรวมกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ เอ็กซ์เอ็มแบงก์จึงได้รับ

ลดอัตราดอกเบี้ยรวม 0.40% ต่อปี เพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและเอสเอ็มอี

### ค้ำประกันวงเงินลดดอกเบี้ยอีก

นายมิลินทร์ วีระรัตน์โรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งสิน ซูเปอร์สตรีจตุรธานี กล่าวว่ ธนาคารพาณิชย์และธนาคารภาครัฐ พร้อมใจกันลดอัตราดอกเบี้ย MRR ลงอีก 0.25% ต่อปี 6 เดือน ให้กับลูกค้ากลุ่มเปราะบางและเอสเอ็มอี เป็นการช่วยต่อลมหายใจให้ลูกหนี้และผู้ประกอบการรายเล็กดีขึ้น แม้จะเป็นแค่ 6 เดือน ยังดีกว่าไม่มีนโยบายอะไรออกมา อย่างไรก็ตาม ยังดีกว่าไม่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะประชุมครั้งต่อไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก อย่างน้อย 0.25% ต่อปี ก็ยังดี เพื่อช่วยต่อลมหายใจภาคธุรกิจได้ครอบคลุมในเซ็กเตอร์ต่างๆ มากขึ้น เนื่องจากตอนนี้การทำการกิจไม่เหมือนเดิม ด้วยภาวะเศรษฐกิจ ค่าขายลำบาก ทำให้ไม่มีเงินหมุนเวียน จำเป็นต้องใช้เงินกู้หมุนเวียนจากธนาคารทำธุรกิจ

“ครึ่งหลังปีนี้ ภาคธุรกิจยังต้องเผชิญปัจจัยลบอีกมาก เช่น ค่าแรงขั้นต่ำปรับขึ้นเป็น 400 บาท ราคาน้ำมัน เป็นต้น ส่วนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าค่าแรง 400 บาท หากขึ้นอีก ทางซีพีฟลายเออร์ อาจต้องปรับลดโอทีหรืออาจจะไม่มีเลย เพื่อลดค่าใช้จ่าย ส่วนราคาสินค้าถ้าไม่ไหวผู้ผลิตคงต้องทยอยปรับขึ้น ถ้าเป็นไปได้ขอให้ลดดอกเบี้ยลงอีกและค่าแรง 400 บาทอย่าเพิ่งขึ้น แม้ค่าแรงขึ้นทำให้คนมีรายได้ แต่ค่าครองชีพจะสูงขึ้นตาม จากสินค้า อาหารขึ้นราคา” นายมิลินทร์กล่าว และว่า การเข้าระบบโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต ดูจากค่านายหน้าร้านค้าแล้ว ร้านคงไม่อยู่ในเงื่อนไข ร้านเองอยากเข้าระบบได้ เพราะที่ผ่านมาเสียภาษีให้กับภาครัฐมาโดยตลอด อยากขอให้รัฐบาลกำหนดนิยามของร้านค้าขนาดเล็กให้ชัด ก่อนเปิดรับสมัคร

### ประกาศแล้วงบประมาณปี'67

เมื่อวันที่ 26 เมษายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวนเงิน 3,480,000,000,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

### กทพ.บีปตท.คืนชอร์ตพอล

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานแจ้งว่า ความคืบหน้ากรณีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน สั่งให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตรวจสอบการส่งผ่านราคาก๊าซธรรมชาติ กรณีผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบก๊าซได้ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (ชอร์ตพอล) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจากงวดแรก 4,300 ล้านบาท มีช่วงเวลาอื่นอีกหรือไม่ ว่า ล่าสุด กกพ.ได้รายงานผลการตรวจสอบราคาจัดหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ระหว่างปี 2556-2563 พบตัวเลขส่วนต่างราคาชอร์ตพอลที่ ปตท.ซื้อก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย แต่ยังไม่ได้สะท้อนไปเป็นส่วนลดในราคาพูลแก๊สหรือราคารวม อีก 4,700 ล้านบาท ดังนั้น ปตท.ต้องส่งคืน เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน หลังจากก่อนหน้านี้คณะกรรมการหรือบอร์ด ปตท. มีมติส่งคืนราคาชอร์ตพอลระหว่างตุลาคม 2563-ธันวาคม 2565 เป็นมูลค่า 4,300 ล้านบาท เพื่อนำมาลดต้นทุนค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ในงวดเดือนมกราคม-เมษายนที่ผ่านมา

(อ่านต่อหน้า 7)

## ต่อจากหน้า 3

### แห่ลดดอกเบี้ย

### ลุ้นลดค่าไฟงวดสุดท้าย7.8สต.

รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 29 เมษายนนี้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการส่งผ่านราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ กรณีผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบก๊าซได้ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (ชอร์ตพอล) จะประชุมพิจารณาตัวเลขส่วนต่างราคาชอร์ตพอลรอบสอง มูลค่า 4,700 ล้านบาท ก่อนเสนอให้ กกพ.มีมติ และแจ้งไปยัง ปตท.ให้ดำเนินการต่อไป หาก ปตท.ยอมรับตัวเลขส่วนต่างราคาชอร์ตพอล จะสามารถนำมลดค่าไฟฟ้างวดสุดท้ายของปี 2567 (กันยายน-ธันวาคม 2567) ได้ประมาณ 0.078 บาทต่อหน่วย หรือ 7.8 สตางค์ต่อหน่วย

รายงานข่าวระบุว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 9 มกราคม นายพีระพันธุ์สั่งให้ตรวจสอบชอร์ตพอล



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 27 เมษายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16848

หน้า: 1(บน), 3, 7

Col.Inch: 211.16

Ad Value: 253,392

PRValue (x3): 760,176

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: แบงก์รัฐ-พาณิชย์ลุยช่วย แผลดตอก0.25%

เพิ่มเติมจากงวดแรก และให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน เมื่อได้ผลอย่างไรให้รายงานความคืบหน้าทุก 30 วัน ซึ่ง กทพ.ได้ส่งหนังสือรายงาน นายพีระพันธุ์ เป็นระยะ จนพบข้อมูลตัวเลขล่าสุด ซึ่งงวดแรก ปตท.ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของ กทพ. เนื่องจากมองว่า ปตท.คำนวณถูกต้องมาตลอด ตามการบริหารสัญญาซื้อขายก๊าซ แต่ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้พิจารณา ยกอุทธรณ์ ทำให้ ปตท.ต้องคืนค่าชอร์ตพอลตามคำสั่ง ส่วนครั้งนี้หาก ปตท.ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งสามารถยื่นอุทธรณ์ และชี้แจงข้อเท็จจริงได้อีกเช่นกัน

## ททท.รุกต่อเนื่องดึงเที่ยวไทย

นายศิริปรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้อำนวยการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา (ททท.) เปิดเผยว่า หลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา จะเข้าสู่ช่วงกรีนซีซั่นหรือท่องเที่ยวฤดูฝนแล้ว ทำให้ตัวเลขท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวลง เป็นปัจจัยตามฤดูกาล ททท.วางแผนรับมือผ่านการกระตุ้นตลาดระยะไกล ในกลุ่มประเทศชอปปิงแดนใต้ โดยเฉพาะตลาดแอฟริกา จากสถิติปี 2566 ไม่เห็นการตกท้องช้าง เป็นไปตามฤดูท่องเที่ยวเลย แต่เห็นการเข้ามาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สูงสุดช่วงฤดูฝนด้วย สะท้อนถึงความชอบพื้นที่ประเทศต้นทางไม่ได้มีมากนัก ททท.จะเดินหน้าทำตลาดแอฟริกาต่อเนื่อง อาทิ ปลายปี 2567 จะโรดโชว์ที่แอฟริกา หลังจากทางสายการบินแอฟริกาตะวันออกยังไม่กลับเข้าไปทำปี 2567 เห็นแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติระยะไกล ใช้เวลาบินเกิน 6 ชั่วโมง เข้ามาเที่ยวไทยเติบโตได้ดีมาก ททท.ตั้งเป้าดึงเข้ามาเที่ยวไทยสัดส่วน 30% จากภาพรวม หรือนับเป็นจำนวน 10,800,000 คน สร้างรายได้ 769,824 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ภาพรวม อยู่ที่ 40% ส่วนอีก 70% เป็นตลาดระยะไกล 24,250,000 คน สร้างรายได้ 1,151,176 ล้านบาท หรือ 60% ของภาพรวมพยายามทำตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายของนายกรัฐมนตรี ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทย 40 ล้านคน สร้างรายได้ 3.5 ล้านล้านบาท

## เล็งกลุ่มมาครั้งแรกมาซ้ำแน่

“เราจะมุ่งตลาดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวไทยครั้งแรก หรือเฟิร์สไทม์ เพราะเชื่อว่า

หากเข้ามาแล้วจะชื่นชอบประเทศไทย กลับมาเที่ยวซ้ำแน่นอน เหมือนช่วงที่ผ่านมาเน้นทำตลาดต่างชาติเคยเที่ยวไทยแล้วกลับมาเที่ยวซ้ำจะเข้าไปกระตุ้นตลาดใหม่ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะประเทศติดดาว หรือประเทศที่มีศักยภาพ อาทิ ไอร์แลนด์ คาซัคสถาน อิตาลี สเปน ตุรกี ปี 2566 จากข้อมูลพบว่า กลุ่มต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยครั้งแรก เติบโตขึ้นกว่า 10% ถือเป็นตลาดที่ล้ำค่ามาก” นายศิริปรณ์กล่าว

นายศิริปรณ์กล่าวว่า สำหรับความกังวลเหตุสงครามอิหร่านและอิสราเอล มองว่าเป็นระยะสั้น เนื่องจากเห็นการคลายตัวลงบ้างแล้ว แต่ต้องยอมรับว่าผลกระทบก็อาจทำให้นักท่องเที่ยวตลาดเป้าหมายเกิดความไม่มั่นใจ ออกเดินทางท่องเที่ยว สายการบินหลายรายปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน และทบทวนแผนการบิน ต้นทุนค่าตัวโดยสารสูงขึ้น เนื่องจากเครื่องบินต้องบินอ้อม ส่วนนี้อาจต้องประเมินผลกระทบชัดเจนอีกครั้ง เพราะตอนนี้ถือว่าเร็วไปแล้วหากประเมินจากการดูตัวเลขภาพรวมตอนนี้จะพบว่าตลาดระยะไกลแข็งแรงมาก ตลาดหลักคือรัสเซียยังโตต่อเนื่อง และมีกลุ่มประเทศใหม่เติบโตในอัตราที่ดีด้วย

## ที่ดินเปล่าราคาขึ้นแต่ชะลอตัว

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เปิดเผยว่า ผลสำรวจดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในกรุงเทพฯและปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2567 มีค่าดัชนีเท่ากับ 407.8 จุด เพิ่มขึ้น 5.7 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 3.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าราคาที่ดินเปล่าปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราต่ำกว่าการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเฉลี่ย 5 ปี ช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ปี 2558-2562 มีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 14.8% ต่อไตรมาส เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.1% จากไตรมาสก่อนหน้า ปัจจัยที่ทำให้ดัชนีราคาที่ดินเปล่ายังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่เป็นไปในทิศทางยังชะลอตัวลงอยู่ มีสาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าทั้งในและนอกประเทศช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับภาวะหนี้ครัวเรือนของไทยสูงเกินกว่า 90% ของจีดีพี ภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นยังคงมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูง ล้วนเป็นปัจจัยลบส่งผลต่อความสามารถการซื้อที่

อยู่อาศัย ประกอบกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2567 รัฐไม่มีมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้ความต้องการซื้อที่ดินสะสมในแลนด์แบงก์ของผู้ประกอบการลดลง เนื่องจากการซื้อที่ดินสะสมไว้จะมีภาระต้องจ่ายภาษีที่ดินฯ ทำให้เกิดต้นทุนจากการถือครองที่ดิน จะกลายเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป

## นครปฐม-ปากน้ำแชมป์ปรับราคา

นายวิชัยกล่าวว่า สำหรับโซนที่มีอัตราการขายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงสุด 5 อันดับแรกเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ 1.โซนนครปฐม อัตราการเปลี่ยนราคาเพิ่มขึ้น 89.4% 2.โซนเมืองสมุทรปราการ-พระประแดง-พระสมุทรเจดีย์ มีอัตราการเปลี่ยนราคา 13.9% 3.โซนสมุทรสาคร มีอัตราการเปลี่ยนราคา 12.4% 4.โซนกรุงเทพฯชั้นใน มีอัตราการเปลี่ยนราคา 10.1% และ 5.โซนบางเขน-สายไหม-ดอนเมือง-หลักสี่-มีนบุรี-หนองจอก-คลองสามวา-ลาดกระบัง มีอัตราการเปลี่ยนราคา 4.6%

ราคาที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลง สะท้อนให้เห็นว่า ที่ดินชานเมืองของกรุงเทพฯและปริมณฑล เปลี่ยนแปลงราคาสูง เพราะการขายตัวของเมือง เป็นผลจากการพัฒนาขยายมอเตอร์เวย์ ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทั้งเส้นทางใหม่และส่วนต่อขยาย ทำให้ผู้อยู่อาศัยชานเมืองเดินทางเข้าออกเมืองได้สะดวกขึ้น ประกอบกับราคาที่ดินชานเมืองราคาไม่สูงมากนัก นำไปใช้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบสอดคล้องกับความสามารถการซื้อของผู้ต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบได้” นายวิชัยกล่าว

## ที่ดินในเมืองเน้นทำคอนโด

นายวิชัยกล่าวว่า ส่วนทำเลใจกลางเมืองปรับราคาขึ้น แต่อัตราการเปลี่ยนแปลงไม่สูง เนื่องจากที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาเริ่มมีจำกัด เนื่องจากที่ดินในเมืองราคาสูงอยู่ก่อนแล้ว ทำให้อัตราการเติบโตของราคาที่ดินในเมืองต่ำกว่าบริเวณพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพฯและพื้นที่ปริมณฑล จากความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาที่ดินไตรมาสแรกของปี 2567 พบว่าที่ดินชานเมืองกรุงเทพฯชั้นในมีราคาเพิ่มสูงขึ้น อาจสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการบางกลุ่มสนใจพัฒนาที่อยู่อาศัยในชานเมืองกรุงเทพฯชั้นในมากขึ้น เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบมากกว่าแนวราบ



เนื่องจากในบริเวณโซนกรุงเทพฯชั้นใน จะเป็นการซื้อขายที่ดินแปลงใหญ่แต่มีมูลค่าสูง จึงเหมาะกับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย อาคารชุด สอดคล้องกับข้อมูลสำรวจที่อยู่อาศัย ในไตรมาส 4 ปี 2566 พบว่าโซนดังกล่าวเป็น โซนเปิดตัวโครงการอาคารชุดใหม่จำนวนมาก เพิ่มขึ้นถึง 10.8% สำหรับราคาที่ดินเปล่าแนว รถไฟฟ้า พบว่า เส้นทางรถไฟฟ้า 5 อันดับแรก ที่มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้น สูงสุด เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่มีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการแล้ว และเป็นโครงการในอนาคต ที่มีการเชื่อมต่อกับ พื้นที่สำคัญด้านพาณิชย์กรรม

## เส้นรถไฟฟ้าสีเขียวราคาพุ่ง

นายวิชัยกล่าวว่า ได้แก่ 1.สายสีเขียว สมุทรปราการ-บางปู และสายสีเขียวเบริ่ง-สมุทรปราการ มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 13.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยราคาที่ดินในเขต พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ เป็นบริเวณที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่ท่าเลเมืองสมุทรปราการ มีราคาปรับเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ ได้แก่ ตำบลท้ายบ้าน และท้ายบ้านใหม่ 2.สายสีน้ำเงิน (MRT) และสายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 10.1% โดยราคาที่ดินในเขตพญาไท คลองเตย และห้วยขวาง เป็นบริเวณที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก 3.สายสีเขียวยุทธศาสตร์-สะพานใหม่-คูคต และสายสีแดงเข้มช่วง บางซื่อ-หมอ-รังสิต มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 9.0% โดยราคาที่ดินในเขต บางเขน ลำลูกกา เมืองปทุมธานี และสามโคก เป็นบริเวณที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก 4.สายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง-บางแค, สายสีทองช่วง วนบุรี-ประชาวิป และสายสีส้มช่วงคลัง-ศูนย์วัฒนธรรม มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 8.6% โดยราคาที่ดินในเขต พระนคร ดันยาว และภาษีเจริญ เป็นบริเวณที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก และ 5.สายสีแดงเข้ม

ช่วงหัวลำโพง-มหาชัย มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 8.1% โดยราคาที่ดินในเขตเมืองสมุทรสาคร บางบอน และบางกอกใหญ่ เป็นบริเวณที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก

## แห่เข้าโรงตั้งใกล้เปิดเทอม

ที่ จ.อุทัยธานี ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังสถานอนุบาล หรือ โรงเรียนจำนำของเทศบาลเมืองอุทัยธานี พบว่า มีประชาชนจำนวนมากนำทองรูปพรรณ โดยเฉพาะสร้อยคอ มาจำนำกันอย่างต่อเนื่อง โดยทางสถานอนุบาลรับจำนำทองคำในราคาบาทละ 30,000 บาท ซึ่งคาดว่า เป็นผลมาจากช่วงใกล้เปิดเทอม และเทศกาลสงกรานต์ที่เพิ่งผ่านไป ทำให้หลายครอบครัวประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยทางสถานอนุบาล ได้เตรียมงบประมาณสำรองไว้ จำนวน 50 ล้านบาท พร้อมคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่นำของมาจำนำไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน โดยมีกำหนดระยะเวลาได้ถอน 4 เดือน 30 วัน

โดยนางสาวพิชญา ทิพวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสถานอนุบาล เปิดเผยว่า นอกจากทองคำซึ่งเป็นที่ยอมรับในการนำมาจำนำแล้วนั้นยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น เครื่องเสียง ลำโพง เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ตลอดจนที่เป็นของติดครัว อย่าง ครกหิน ก็ยังมีคนนำมาจำนำอีกด้วยเช่นกัน รวมไปถึงยังมีผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังของอำเภอบ้านไร่ ที่บางผืนนั้นมีราคาสูงกว่า 10,000 บาท ขึ้นไปจนถึงหลัก 60,000 กว่าบาท ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ที่สวมใส่และส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มิฐานะดีแล้วเพื่อสวมใส่ เพราะมีราคาแพง แต่ก็ยังมีคนนำมาจำนำไว้เช่นเดียวกัน

## โรงแรมตราดลุ้นขึ้นค่าแรง

นายสุทธิลักษณ์ คุ้มครองรักษ์ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ตราด และกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 600 บาท นโยบายของพรรคเพื่อไทย ผู้ประกอบการภาค

อุตสาหกรรมยอมรับได้ แต่ไม่ใช่ขึ้นภายในปีเดียว จะเกิดผลกระทบต่อตามมา ควรเพิ่มแบบขั้นบันได เช่น ปีละ 60-70 บาท ควรทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ปีนี้ 50 บาท ปีหน้าอีก 70 บาท ปีที่ 3 อีก 120 บาท จะได้ 600 บาท/วัน ก็ทำได้ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมปรับตัวได้ หากปรับทันทีจะวุ่นวาย เพราะต้นทุนสูงขึ้น สุดท้ายปัญหาตกอยู่ที่ผู้บริโภค เพราะราคาสินค้าเพิ่มขึ้นตามต้นทุน ค่าแรงขั้นต่ำของสถานประกอบการบางแห่ง เช่น ที่อำเภอเกาะช้าง ค่าแรงคนทำสวนหรือทำความสะอาดโรงแรม 4-5 ดาว ขึ้นไปเกิน 500-600 บาท/วัน เพราะราคาห้องพักสูง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะโรงแรม 2-3 ดาว ค่าแรงไม่สูง ระดับผู้ช่วยก็เกิน 500 บาทแล้ว

“วันนี้ตราดค่าแรงขั้นต่ำ 347 บาท/วัน เมื่อขึ้นพรวดเดียวเป็น 400 บาท/วันทั้งหมดเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกยกตัวอย่างคนงาน 50 คน ขึ้นวันละ 50 บาท หาก 26 วัน ต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มอีก 65,000 บาท/เดือน ถ้ามี 500 คน คูณ 26 วัน จะต้องจ่าย 32 ล้านบาท/เดือน ไหวหรือไม่ วันที่ 1 พฤษภาคม ยังไม่รู้ว่าจะปรับจะขึ้นแบบไหน หากทั่วประเทศก็ว่ากันไป แต่ประกาศเฉพาะ อ.เกาะช้าง น่าจะได้กระทบ เพราะรัฐบาลเน้นแหล่งท่องเที่ยว เช่น สมุย พัทยา เป็นต้น” นายสุทธิลักษณ์กล่าว

นางสาววราภรณ์ โชติวรรณ เจ้าของโรงแรมตราดซีดี และอดีตเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด เปิดเผยว่า การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 400 บาท โรงแรมขนาดเล็กหรือรีสอร์ทได้รับผลกระทบไม่น้อย เนื่องจากค่าห้องหรือรายได้ไม่มาก เหมือนโรงแรมระดับ 4 ดาว ต้องรอดูความชัดเจนว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างไร เริ่มปรับช่วงไหน การปรับค่าแรงขั้นต่ำ รัฐบาลเน้นแหล่งท่องเที่ยว ตราดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาจอยู่ในข่ายนี้ หรืออาจจะเป็นเฉพาะเกาะช้างหรือไม่